

Số: 331 /GD&ĐT
V/v Hướng dẫn công tác thư viện
trường học năm học 2020-2021

Gia Lâm, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH và THCS trên địa bàn huyện

Căn cứ công văn số 3832/SGD&ĐT- GDPT ngày 02/11/2020 về việc Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2020-2021; Căn cứ Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống thư viện trường học, tích cực phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, Phòng giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các nhà trường thực hiện tốt các nội dung công tác thư viện trường học (TVTH) năm học 2020-2021 như sau:

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Tiếp tục xây dựng hệ thống TVTH các trường TH và THCS trên địa bàn huyện Gia Lâm theo hướng "**chuẩn hóa, thân thiện và hiện đại đáp ứng hội nhập Quốc tế**". Cập nhật sách, tư liệu bằng tiếng nước ngoài có giá trị quốc tế, tạo môi trường giáo dục văn hóa đọc cho công dân toàn cầu.

2. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện đồng bộ; phát triển nguồn tài nguyên thư viện (tài liệu in và tài liệu điện tử) đưa vào sử dụng có hiệu quả; tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện trường học.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của việc đọc sách để không ngừng xây dựng thư viện trong các nhà trường. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng chung tay xây dựng hệ thống TVTH.

4. Trong quá trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, các nhà trường tích cực đầu tư, trang bị cho thư viện sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ phục vụ việc dạy và học của giáo viên, học sinh khi tiếp cận Chương trình mới.

5. Thực hiện nghiêm túc Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp hoặc gián tiếp buộc học sinh phải mua xuất bản phẩm tham khảo, trái với quy định.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động thư viện hiệu quả, phong phú, sáng tạo, phù hợp với cấp học, ngành học. Tổ chức và quản lý thư viện khoa học, hiệu quả. Sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, thuận lợi cho việc học sinh thường xuyên đọc sách tại thư viện.

II. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 15/03/2017 về "Phê duyệt đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030". Tích cực xây dựng và phát huy vai trò của thư viện trường học đạt Chuẩn, Tiên tiến và Xuất sắc. Tăng cường giáo dục kỹ năng đọc, phương pháp đọc, phương pháp tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin cho học sinh thông qua hoạt động tích hợp trong các môn học chính khóa, trong các hoạt động ngoại khóa của nhà trường; phổ biến kinh nghiệm đọc cho người dân tại trung tâm học tập cộng đồng; hình thành thói quen đọc, khuyến khích đọc và chủ động liên hệ để tìm các nguồn tài liệu cho học sinh.

2. Xây dựng và phát triển hệ thống thư viện hiện đại, có vốn tài liệu phong phú, thân thiện với học sinh, chủ động tổ chức giao lưu giữa tác giả - tác phẩm và người đọc, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời của học sinh; chú trọng phát triển thư viện trường học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tích cực xây dựng nguồn tài nguyên trong thư viện, thường xuyên bổ sung tài liệu, đảm bảo chất lượng và số lượng, phong phú về chủng loại, cân đối về thành phần với các loại hình tài liệu truyền thống, tài liệu điện tử, kho học liệu phong phú, phù hợp với từng cấp học. Tiếp tục tổ chức hiệu quả phong trào "**Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay**". Các đơn vị đăng ký danh hiệu thư viện xuất sắc cần tổ chức ít nhất một hoạt động chuyên đề trong cụm đảm bảo tính lan tỏa hoặc tổ chức tặng sách với đơn vị trường học kết nghĩa (trong cụm, trong thành phố hoặc khu vực khó khăn). Thí điểm và hình thành thư viện điện tử phục vụ học sinh và nguồn học liệu mở cho trường học; thúc đẩy phối hợp, liên kết giữa các thư viện với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin, trung tâm học tập cộng đồng, điểm văn hóa xã; tăng cường luân chuyển sách, báo, tài liệu giữa các thư viện, chú trọng luân chuyển từ hệ thống thư viện của các nhà trường có điều kiện tới các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhằm phục vụ học sinh và cộng đồng... Bảo đảm chất lượng khi mua sách in: đa dạng chú trọng sách, tài liệu về giáo dục kỹ năng sống, tinh thần tự hào dân tộc, lối sống lành mạnh, thái độ ứng xử văn minh, giàu lòng nhân ái, phổ biến kiến thức; các tác phẩm của nước ngoài có chất lượng, đạt giải thưởng quốc tế uy tín.

3. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng trong TVTH theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, thân thiện, hiện đại hội nhập quốc tế, phù hợp với từng cấp học. Xây dựng môi trường đọc và không gian đọc thân thiện, an toàn. Sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn kinh phí cho công tác thư viện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho giáo dục và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Hằng năm phải dành kinh phí bổ sung cho thư viện từ 2 - 3% tổng ngân sách giáo dục địa phương để mua sắm sách, báo, thiết bị sửa chữa, nâng cấp thư viện thực hiện theo Thông tư liên Bộ Tài chính - GDĐT số 30/TTLB ngày 26/7/1990.

4. Chuẩn hóa và ổn định đội ngũ, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thư viện trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thư viện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thực hiện định mức biên chế cán bộ thư viện theo TT 35/2006/TTLT BGD&ĐT - BNV, ngày 23/8/2006 của Liên bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ, chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên thư viện theo văn bản số 632/SNV-XDCQ ngày 26/4/2012 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với viên chức trong các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Quan tâm đảm bảo đời sống cho nhân viên thư viện, thực hiện chi kinh phí học 2 buổi/ngày cho tiết thư viện theo văn bản hiện hành.

5. Tổ chức Ngày hội đọc sách tại đơn vị ít nhất 1 lần/năm học (với các trường đăng ký danh hiệu TV xuất sắc tổ chức ít nhất 2 lần/ năm học). Tham gia tốt cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2020", tham gia các Ngày hội đọc sách của Thành phố (Hội sách Xuân vào Tết Nguyên đán, Hội sách thiếu nhi dịp 1/6, Hội sách Hà Nội vào tháng 10 hàng năm); Tổ chức giao lưu các hoạt động TVTH của các trường Xuất sắc với các trường trong cùng Huyện để chia sẻ và học tập.

6. Bố trí thời khóa biểu để học sinh học 2 buổi/ ngày có ít nhất 1 tiết thư viện/ 1 tuần; Học sinh học 1 buổi/ ngày được tiếp cận dễ dàng với các nguồn tài liệu có trong thư viện vào đầu, giờ ra chơi và cuối buổi học. Đổi mới các thức tổ chức các hoạt động TVTH nhằm tạo môi trường thuận lợi giúp học sinh tiếp cận thường xuyên với sách

bằng nhiều hình thức phục vụ phong phú, phù hợp với điều kiện của các nhà trường như: thư viện lưu động, túi sách/giỏ sách lưu động, góc đọc trong lớp, thư viện xanh, xây dựng thư viện thân thiện với các góc hoạt động hiệu quả, phục vụ đọc tại chỗ và mượn về nhà cho học sinh và cộng đồng.

7. Tích cực ứng dụng CNTT trong công tác TVTH: Trang bị và sử dụng hiệu quả các thiết bị nghe, nhìn và có ít nhất từ 3 đến 5 máy tính có nối mạng Internet tại thư viện phục vụ giáo viên, học sinh; Triển khai thống nhất việc sử dụng phần mềm quản lý thư viện tích hợp với phần mềm quản lý trường học; xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả kho học liệu điện tử cấp trường, cấp huyện. Tăng cường công tác xã hội hóa, tích cực huy động các nguồn lực tham gia xây dựng TVTH, tổ chức các hoạt động khuyến đọc. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường, với cha mẹ học sinh, hệ thống thư viện công cộng, các cơ quan xuất bản, phát hành và các tổ chức xã hội nhằm chung tay xây dựng thư viện, cùng nhau đọc nhiều sách hay, tăng thời gian đọc sách ở trường, ở thư viện và trong gia đình.

8. Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, tận dụng các nguồn thông tin ngoài sách giáo khoa, nhất là thông tin từ sách báo, từ nguồn tài liệu trong thư viện để nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích học sinh đọc các tài liệu in và tài liệu kỹ thuật số, rèn luyện kỹ năng đọc, năng lực học tập suốt đời. Giáo viên tích cực đọc sách báo, tài liệu làm gương về tinh thần tự học và sáng tạo để tăng cường hướng dẫn và tạo điều kiện cho học sinh đọc sách.

9. Thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ yêu sách, STEM... với tổ chức linh hoạt, chương trình và hình thức hoạt động đa dạng, phù hợp với điều kiện của nhà trường. Tạo điều kiện và tích cực hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC hàng năm. Nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học (Hasef; Visef, Intel Isef). Quan tâm đánh giá học sinh thông qua các dự án học tập, sản phẩm nghiên cứu khoa học, kỹ thuật... thay cho các bài kiểm tra.

10. Thực hiện nghiêm túc qui trình, tiến độ kiểm tra, thẩm định, xây dựng TVTH đạt chuẩn trở lên; Chú trọng việc kiểm tra công nhận các thư viện mới đề nghị và tăng danh hiệu; Tăng cường duy trì, kiểm tra các đơn vị giữ nguyên danh hiệu thư viện. Các đơn vị xây dựng trường Chuẩn quốc gia và đơn vị khen cao phải có danh hiệu Thư viện đạt Chuẩn trở lên. Xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện cả năm và từng tháng dựa trên qui trình hoạt động thư viện và điều kiện thực tế của đơn vị.

*** Chỉ tiêu công nhận thư viện năm học 2020 - 2021**

- Mỗi cấp học, cần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, tăng tỷ lệ đạt các danh hiệu thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc từ 7% đến 10%; Xây dựng, nhân rộng mô hình thư viện điểm của từng cấp học.

- Duy trì 100% trường Tiểu học và THCS có thư viện độc lập, đảm bảo diện tích, bố trí thư viện ở vị trí thuận lợi, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của thư viện.

- Đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa (SGK), 100% Giáo viên có đủ sách Nghiệp vụ. Trang bị và sử dụng hiệu quả các thiết bị nghe, nhìn và xây dựng góc Tin học từ 3 đến 5 máy tính có nối mạng Internet tại thư viện phục vụ giáo viên, học sinh.

- Đảm bảo các thư viện xây dựng đủ tủ sách Bác Hồ, tủ sách Pháp luật và xây dựng mới tủ sách Quốc tế (*bắt buộc đối với trường dạy chương trình song bằng và chương trình quốc tế*).

- Các trường có đủ điều kiện về diện tích, có thư viện đạt chuẩn phấn đấu đạt thư viện Tiên tiến năm học 2020 - 2021.

- Các trường có thư viện tiên tiến chủ động xây dựng rõ kế hoạch, lộ trình phấn đấu đạt thư viện xuất sắc.

III. LỊCH CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG

- Tháng 11/2020:

+ Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện, ra quyết định thành lập tổ công tác thư viện.

+ Các trường nộp về Phòng GD&ĐT kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2020-2021 (chậm nhất là ngày 26/11/2020 đồng chí Viết Thành nhận).

+ Các trường tự kiểm tra và lập Biên bản kiểm tra thư viện theo mẫu (phần Kết luận ghi rõ danh hiệu thư viện đạt và đề nghị cấp trên kiểm tra công nhận), đăng ký danh hiệu thư viện (căn cứ chỉ tiêu đăng ký kèm theo) và nộp Biên bản tự kiểm tra thư viện về phòng GD&ĐT (nộp cho đ/c Nguyễn Viết Thành).

Thời gian nộp: từ ngày 19-26/11/2020;

Hình thức: Bằng văn bản (đóng dấu xác nhận của BGH)

+ Các đơn vị đăng ký danh hiệu thư viện năm học 2020 - 2021 trực tuyến (có hướng dẫn cụ thể sau).

+ Đối với các đơn vị đề nghị danh hiệu thư viện mới và đề nghị danh hiệu thư viện cao hơn năm học trước phải nộp thêm hồ sơ về Phòng GD&ĐT (Đ/c Nguyễn Viết Thành nhận).

+ Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra và thẩm định danh hiệu thư viện các trường trong huyện.

+ Phát động phong trào ủng hộ sách, vở truyện cho vùng khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt.

+ Phát động phong trào " *Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay*".

- Tháng 12/2020:

+ Tham dự tập huấn do Sở tổ chức với nội dung: " Kỹ năng tổ chức phục vụ bạn đọc trong thư viện trường học".

+ Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thư viên cho nhân viên thư viện các trường tiểu học và THCS toàn huyện.

+ Hoàn thiện tủ sách Bác Hồ.

+ Thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong việc " Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2017 - 2020 khối quận, huyện, thị xã".

- Tháng 01/2021:

+ Tổ chức tuần lễ văn hóa đọc trong các trường TH, THCS (các hoạt động tham quan, sắp xếp, tổ chức thư viện, quyền góp sách, tặng sách, triển lãm sách, giới thiệu sách, gặp tác giả sách...)

+ Tổ chức " Ngày hội đọc sách" tại các đơn vị

+ Tổ chức giao lưu các hoạt động TVTH với trường đạt danh hiệu Xuất sắc trong Huyện.

+ Tham gia Hội sách Xuân 2020.

+ Xây dựng kế hoạch tủ sách Hội nhập quốc tế thí điểm ở các thư viện đạt danh hiệu xuất sắc.

+ Tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thư viện theo các chuyên đề do Sở GD&ĐT tổ chức.

- Tháng 02/2021:

+ Tổ chức giao lưu các hoạt động TVTH với trường đạt danh hiệu Xuất sắc trong Huyện.

- + Đón đoàn kiểm tra thẩm định danh hiệu thư viện của Sở.
- Tháng 03/2021
- + Tiếp tục xây dựng tủ sách Hội nhập quốc tế.
- + Tổ chức " Ngày hội đọc sách" tại các đơn vị trường học.
- Tháng 4/2021:
- + Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày sách và bản quyền Thế giới 23/4.
- Tháng 5/2021:
- + Hoàn thiện tủ sách Hội nhập quốc tế ở các thư viện đạt danh hiệu xuất sắc.
- Tháng 6/2021:
- + Tham gia hội sách thiếu nhi của Thành phố dịp 01/6/2021.
- + Tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thư viện theo các chuyên đề do Sở GD&ĐT tổ chức.
- Tháng 7/2021:
- + Tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thư viện theo các chuyên đề do Sở GD&ĐT tổ chức.

*** Chú ý:**

- *Tất cả các hoạt động về công tác thư viện (Kế hoạch; Ngày Hội đọc sách, bài tuyên truyền GTS; hoạt động của HS và GV như đọc sách trên thư viện, buổi tuyên truyền giới thiệu sách...) nhà trường phải lưu lại các hoạt động đó bằng hình ảnh hoặc các đoạn video...và được cập nhật hàng tháng trên Website của nhà trường.*
- *Mỗi trường vận động HS và GV quyền góp và xây dựng tủ SGK dùng chung, trên tủ có ghi rõ " Tủ sách quyền góp-Dùng chung"; kho học liệu điện tử cấp trường.*

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng Kế hoạch và phân công lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác TVTH. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, nắm vững thực trạng TVTH trên địa bàn;
- Giao chỉ tiêu phân đầu thư viện đạt và vượt chuẩn cho các trường học. Đăng ký danh hiệu thư viện mới đúng hạn với Sở GD&ĐT. Triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình thư viện điểm của mỗi cấp học;
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề/ ngày chuyên môn nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và nhân viên thư viện; chỉ đạo các nhà trường áp dụng các văn bản thực hiện chế độ, chính sách đối với nhân viên thư viện.
- Thực hiện đúng qui trình và tiến độ kiểm tra, thẩm định danh hiệu thư viện. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với Sở.
- Chỉ đạo khuyến khích các cơ sở giáo dục Mầm non có điều kiện xây dựng thư viện nhằm đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động chuyên biệt.

2. Các đơn vị trường học

- Ban hành quyết định thành lập tổ công tác thư viện hàng năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Xây dựng kế hoạch công tác thư viện cả năm và từng tháng phù hợp với chương trình, nhiệm vụ năm học và thực tế của nhà trường và thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra.
- Bố trí thư viện ở vị trí thuận lợi; mở rộng không gian thư viện và tổ chức các hình thức thư viện lưu động giúp bạn đọc tiếp cận với sách dễ dàng. Tăng cường cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất thư viện, bổ sung vốn tài liệu thường xuyên. Đảm bảo nguồn kinh phí chi cho công tác thư viện, tăng cường phối hợp, huy động các nguồn lực xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện;
- Tiếp tục đầu tư và hoạt động thư viện có hiệu quả sau khi được công nhận danh hiệu thư viện. Quan tâm và tạo điều kiện hỗ trợ nhân viên thư viện tham gia tiết thư viện, xây dựng

dữ liệu quản lý thư viện khi sử dụng phần mềm, giúp nhân viên thư viện nâng cao đời sống, yên tâm công tác.

- Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm trước Trường phòng GD&ĐT về chất lượng hoạt động của thư viện trường mình.

- Tổ chức các hoạt động tại Thư viện nhà trường:

+ Xây dựng kịch bản, kế hoạch để hướng dẫn, khuyến khích học sinh tích cực đọc sách, giới thiệu các đường link đọc sách và học tập trên môi trường mạng trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

+ Tổ chức hoạt động thư viện thường xuyên, nền nếp. Đảm bảo an toàn vốn tài liệu và các tài sản của thư viện.

+ Phát huy vai trò của tổ công tác thư viện và mạng lưới cộng tác viên thư viện; Tổ chức phục vụ bạn đọc theo mô hình tự chọn hoặc bán tự chọn, đọc tại chỗ và cho mượn về nhà phù hợp với cấp học và điều kiện thực tế. Triển khai hiệu quả mô hình thư viện thân thiện, thực hiện linh hoạt, sáng tạo các phương thức đưa sách báo đến tay bạn đọc, tham mưu mở rộng không gian và diện tích thư viện.

+ Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách cho giáo viên và học sinh ít nhất 1 lần/1 tháng, khuyến khích 1 lần/ tuần. Hướng dẫn học sinh đọc và làm theo sách bằng nhiều hình thức như: Lập kế hoạch đọc sách, tổ chức thi tìm hiểu kiến thức các môn học, triển lãm, trưng bày sách, thi kể chuyện, giới thiệu sách, bình sách, thi vui đọc sách, vẽ tranh theo sách, trang trí bìa sách, thẻ đánh dấu sách, xếp sách nghệ thuật, viết và trình bày bài thu hoạch sau khi đọc sách...; tổ chức Ngày Hội đọc sách vào các thời điểm phù hợp trong năm học. Khuyến khích học sinh thực hiện tiết kiệm, sử dụng SGK cũ, hướng dẫn và rèn kỹ năng đọc sách, tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin an toàn, hữu ích; tham gia đóng góp sách xây dựng thư viện và tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

+ Thực hiện nghiêm túc kế hoạch hoạt động thư viện, các qui định về chuyên môn nghiệp vụ thư viện, qui trình kiểm tra công nhận danh hiệu TVTH, tích cực ứng dụng CNTT và sử dụng phần mềm quản lý thư viện. Nhân viên thư viện cần chủ động sáng tạo, tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường thực hiện kế hoạch công tác thư viện và lưu lại các minh chứng cho các hoạt động. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách theo đúng quy định của nghiệp vụ thư viện.

Căn cứ văn bản hướng dẫn công tác thư viện trường học của Phòng GD&ĐT, các trường cần xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện. Thư viện trường học là điều kiện, là phương tiện quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, là tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia và xét thi đua; Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường nghiêm túc thực hiện hướng dẫn nhằm phát huy tốt vai trò của thư viện trường học, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Nơi nhận:

- BGH các trường TH, THCS;
- Lưu VP, Tổ TH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Minh Mạnh

Gia Lâm, ngày tháng 11 năm 2020

**GIAO CHỈ TIÊU ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2020 - 2021**

Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá danh hiệu thư viện trường học và thực trạng cơ sở vật chất của các nhà trường. Phòng GD&ĐT giao chỉ tiêu đăng ký danh hiệu thư viện trường học của các nhà trường năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

TT	Tên trường	Danh hiệu đạt năm học 2019 - 2020	Danh hiệu đăng ký năm học 2020 - 2021	Ghi chú
1	TH Yên Thường	Xuất sắc	Xuất sắc	
2	TH Quang Trung	Chuẩn	Tiên tiến	đăng ký mới
3	TH Yên Viên	Tiên Tiến	Tiên tiến	
4	TH TT Yên Viên	Tiên tiến	Xuất sắc	đăng ký mới
5	TH Tiên Phong	Xuất sắc	Xuất sắc	
6	TH Đình Xuyên	Chuẩn	Tiên tiến	đăng ký mới
7	TH Dương Hà	Chuẩn	Tiên tiến	đăng ký mới
8	TH Ninh Hiệp	Tiên tiến	Tiên tiến	
9	TH Lê Ngọc Hân	Tiên tiến	Tiên tiến	
10	TH Phù Đổng	Xuất sắc	Xuất sắc	
11	TH Trung Mậu	Tiên tiến	Tiên tiến	
12	TH Cổ Bi	Tiên tiến	Tiên tiến	
13	TH Đặng Xá	Tiên tiến	Tiên tiến	
14	TH Cao Bá Quát	Tiên tiến	Xuất sắc	đăng ký mới
15	TH Dương Xá	Tiên tiến	Tiên tiến	
16	TH Dương Quang	Tiên tiến	Tiên tiến	
17	TH Phú Thị	Tiên tiến	Tiên tiến	
18	TH Kim Sơn	Tiên tiến	Tiên tiến	
19	TH Lệ Chi	Xuất sắc	Xuất sắc	
20	TH Trung Thành	Tiên tiến	Tiên tiến	
21	TH Đông Dư	Chuẩn	Chuẩn	
22	TH TT Trâu Quỳ	Tiên tiến	Tiên tiến	
23	TH Nông Nghiệp	Chuẩn	Chuẩn	
24	TH Đa Tốn	Tiên tiến	Tiên tiến	
25	TH Kiều Ky	Tiên tiến	Tiên tiến	
26	TH Bát Tràng	Xuất sắc	Xuất sắc	
27	TH Kim Lan	Chuẩn	Chuẩn	
28	TH Văn Đức	Tiên tiến	Tiên tiến	



29	THCS Yên Thường	Tiên tiến	Tiên tiến	
30	THCS Yên Viên	Chuẩn	Tiên tiến	đăng ký mới
31	THCS TT Yên Viên	Tiên tiến	Tiên tiến	
32	THCS Đình Xuyên	Tiên tiến	Tiên tiến	
33	THCS Dương Hà	Tiên tiến	Tiên tiến	
34	THCS Ninh Hiệp	Tiên tiến	Tiên tiến	
35	THCS Phù Đổng	Tiên tiến	Tiên tiến	
36	THCS Trung Mậu	Chuẩn	Tiên tiến	đăng ký mới
37	THCS Đặng Xá	Chuẩn	Tiên tiến	
38	THCS Cổ Bi	Tiên tiến	Tiên tiến	
39	THCS Cao Bá Quát	Tiên tiến	Tiên tiến	
40	THCS Dương Xá	Tiên tiến	Tiên tiến	
41	THCS Dương Quang	Tiên tiến	Tiên tiến	
42	THCS Phú Thị	Tiên tiến	Tiên tiến	
43	THCS Kim Sơn	Tiên tiến	Tiên tiến	
44	THCS Lệ Chi	Tiên tiến	Tiên tiến	
45	THCS Đông Dư	Tiên tiến	Tiên tiến	
46	THCS TT Trâu Quỳ	Tiên tiến	Tiên tiến	
47	THCS Đa Tốn	Tiên tiến	Tiên tiến	
48	THCS Kiều Kỵ	Tiên tiến	Tiên tiến	
49	THCS Bát Tràng	Tiên tiến	Tiên tiến	
50	THCS Kim Lan	Tiên tiến	Tiên tiến	
51	THCS Văn Đức	Chuẩn	Chuẩn	

Nơi nhận:

- Các trường TH, THCS trong huyện;
- Lưu VP, Tổ CM.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Trần Minh Mạnh

